

เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษา ที่ใครๆ ก็ทำได้

นำเสนอเมื่อ : 31 ส.ค. 2563

การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง สำหรับภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน แต่ควรเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างไรดี ทำอย่างไรให้คนอื่นอยากคุยกับเรา วันนี้เราจะพาคุณไปแนะนำ Tips ดีๆ รับรองทำแล้วได้ผลดีแน่นอน ช่วยคุณมั่นใจมากขึ้นในทุกบทสนทนาจบเจาต่างชาติ

เริ่มต้นด้วยความมั่นใจ และเป็นมิตร

เมื่อคุณอยากคุยกับใคร

หรือพูดตามวิธีอื่นคืออยากสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษกับใครคุณก็ควรเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตรเพราะมันจะทำให้คนอื่นมีความรู้สึกดีที่อยากคุยกับคุณต่อ คุณสามารถเป็นคนเริ่มต้นก่อนโดยการพูดสวัสดี และแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จัก ในภาษาอังกฤษมีหลายประโยคที่จะช่วยให้คุณเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ และทำให้คนอื่นรู้สึกคุณเป็นคนเป็นมิตร เช่น

- “Hello, my name is...” แปลว่า สวัสดี ฉันชื่อ...เป็นการเริ่มบทสนทนาบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ที่สุด แต่ถาคุณอยากแสดงอะไรที่พิเศษมากกว่านั้น คุณสามารถแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเอง หรือตั้งคำถามแสดงความใส่ใจของคุณกับคนที่กำลังคุยกันอยู่เช่น คำถามเกี่ยวกับที่อยู่ มาจากไหน เป็นต้น “Where do you come from?”
- “It's really cold today isn't it?”
เริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยคำถามเกี่ยวกับอากาศแบบนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายคนมักจะใช้กันอยู่



สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจกับ Tips ง่ายๆ

สร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษกับหัวข้อที่เหมาะสม

ในกรณีที่คุณเจอคนใดคนหนึ่งครั้งแรกคุณสามารถเริ่มต้นด้วยคำถามเกี่ยวกับสถานที่เช่นคุณเจอคนหนึ่งในงานเลี้ยง คุณสามารถถามว่าเขากับเจ้าของบ้านรู้จักกันอย่างไร หรือเริ่มจากการแนะนำตัวคุยกันเกี่ยวกับบรรยากาศของงานเลี้ยง เช่นเพลงเพราะไหม คุณชอบเพลงอะไร การตกแต่งงานแบบไหนจะสวยงาม เป็นต้น แต่อย่าลืมในครั้งแรกที่คุยกันไม่ควรถามคำถามส่วนตัวมากเกินไป เช่นอายุเท่าไร เพราะบางทีมันจะทำให้บทสนทนาที่คุณพยายามสร้างขึ้นไม่ได้การตอบรับดี

ฝึกฟังภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อตอบตรงคำถาม

บางที่เราเจอเพื่อนเจตาต่างชาติเราอยากคุยด้วยแต่เราอับอายเพราะกลัวฟังไม่ออกกว่าเพื่อนเราพูดอะไรใช่ไหม ดังนั้นถ้าคุณอยากพูดได้ดี อดูวิดีโอคนอื่นต้องตั้งใจฝึกทักษะการฟังให้ดีกว่า Tips ดีๆ

สำหรับผู้เรียนอยากฝึกฟังคือต้องหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อฝึกฟังจนถึงจะจัดเวลาให้เหมาะสมเพื่อฟังเช่นวันละชั่วโมงสลับนาที่เพื่อฝึกฟัง เลือกฟังบทสนทนาต่างๆ

ที่ไอบอยอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโครงสร้างประโยค แล้วฝึกฟังจับ “Keyword”

เพื่อจะรู้ว่าคนที่คุยกับคุณเขากำลังสื่อถึงเรื่องอะไร จากนั้นคุณถึงจะทำให้บทสนทนายาวขึ้น สนุกขึ้นได้

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ และอย่าใช้คำตอบที่สั้นเกินไป

แน่นอนอยู่แล้วเมื่อคุณอื่นกำลังจะสื่อถึงเรื่องหนึ่งแต่คุณไม่รู้ที่จะตอบอย่างไร คุณแค่บอกว่า: “Ok”, “Good”, “Well done”...มันไม่ผิดแต่ทำให้ทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อไป ดังนั้นในคำตอบของคุณ คุณก็ต้องพยายามให้คำตอบที่มีความหมายกว้างกว่า และเป็นคำตอบที่ดี น่าสนใจและทำให้คนที่คุยด้วยอยากจะพูดต่อเช่น

- "That must be interesting!" หรือ "Really? I've never tried that."
- หรือ "Really?, it's great to hear that from a foreigner, and ... which cities have you been to?"

ที่มีความหมายเหมือนกันคือแสดงความสนใจของคุณถึงสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดถึงแต่จะเป็นคำตอบที่ยาวกว่า ทำให้บทสนทนาบทสนทนาภาษาอังกฤษของเราจะสามารถยืดหยุ่นยาวไป...

นอกจากคำตอบที่ดีแล้วคุณสามารถใช้ทั้งสายตา

หรือรอยยิ้มเพื่อแสดงความสนใจของตัวเองในบทสนทนาภาษาอังกฤษ ทำให้คนอื่นรู้สึกคุณเป็นคนที่เป็มิตร



สร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

เรียนรู้ สำนวนและสุภาษิตที่มีความหมายดีๆ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาไทยมีสำนวนและสุภาษิตที่ดีที่สามารถใช้ในการสนทนาเพื่อทำให้คำพูดฟังดีขึ้น

ในภาษาอังกฤษก็เช่นกันถ้าในบทสนทนาภาษาอังกฤษเราพยายามที่จะใช้สำนวนและสุภาษิตในภาษาอังกฤษที่มีความหมายดีๆ รับรองว่าคนที่คุยกับเราจะชอบแน่นอน ยกตัวอย่าง สำนวนและสุภาษิตในภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยในบทสนทนาดังนี้

วิธีการบอกคำลาในบทสนทนาภาษาอังกฤษอย่างประทับใจ

เมื่อคุณอยากบอกคำลาในบทสนทนาภาษาอังกฤษคุณสามารถใช้ประโยคตัวอย่างเช่น

- It's nice to talk to you. But I have to leave now ที่แปลว่า ยินดีที่ได้คุยกับคุณ แต่ฉันต้องออกไปแล้ว
- Can I take a photo with you before I leave? แปลว่า ฉันขอถ่ายรูปกับคุณก่อนที่จะไปได้ไหม
- It's very nice to talk to you! แปลว่า ดีใจมากที่ได้คุยกับคุณ
- Thank you so much. Have a nice day! แปลว่า ขอบคุณมากๆ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
- Thank for helping me practice English! แปลว่า ขอบคุณที่ช่วยฉันฝึกภาษาอังกฤษ



การเลือกหัวข้อสำคัญมากสำหรับการสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

และอย่าลืมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษทุกวันเพราะถ้าคุณมีคลังศัพท์เยอะแต่พูดออกมาผิดพลาดก็จะทำให้คนอื่นเข้าใจยากและคุณก็จะอับอาย ไม่นานที่จะโต้ตอบและคุยภาษาอังกฤษกับใคร

ดังกล่าวนั้นคือ Tips ดีๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสน
อย่าลืมว่าการเรียนต้องไปด้วยกับการปฏิบัติถึงจะมีผลที่ดี ฝึกทักษะการฟัง การพูด
และเสริมคลังศัพท์ของตัวเองเพื่อสามารถโต้ตอบในหลายๆ กรณี และเราเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอน
และหวังว่าบทความนี้จะมีผลประโยชน์ดีๆ ต่อผู้เรียนทุกท่าน และอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆ
ของคุณทราบด้วยเพื่อช่วยกันในการเรียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นทุกวัน